



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
17 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, mcot

-ภญ.อัญชลี จุฑาทุพุทธิ ที่ปรึกษาราชการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐพร้อมให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยตามปกติแล้ว มีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายอย่างเข้มข้นตามข้อกำหนดของ สร. ทั้งการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างการให้บริการ 1-2 เมตร ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจเช็คสุขภาพและประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของตนเองก่อนเข้ารับบริการ เมื่อเข้ารับบริการจะลงทะเบียนประวัติอย่างละเอียด และผู้ใช้บริการต้องจ้องควิล่วงหน้าเพื่อลดความแออัด

-นส.ภาวิณี อ่อนมุข รอง ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระบุ การให้บริการด้านคลินิกแพทย์แผนไทยยังคงเว้นการให้บริการ นวดศีรษะและใบหน้า โดยผู้ให้บริการจะสวมถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และเปลี่ยนต่อคนต่อครั้ง ทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนลูกประคบสมุนไพรต่อคนต่อครั้ง รวมถึงเปลี่ยนผ้าปูเตียง ปลอกหมอนทุกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เส้นทางเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, newstv, js100, mcot, changmainews, sanook, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์)

-กรมอนามัย ระบุ ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร การล้างมือและดูแลมือให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการปรุงอาหารที่ผ่านการสัมผัสมือโดยตรง แนะนำเลือกใช้ถุงมืออย่างถูกต้อง ดังนี้ 1.ใช้ถุงมือสำหรับอาหารโดยเฉพาะ 2.เลือกใช้ถุงมือ 1 คู่กับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้น เช่น อาหารดิบ อาหารพร้อมปรุง อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น 3.ห้ามใช้ถุงมือจากพลาสติกรีไซเคิล 4.หากต้องสัมผัสกับอาหารประเภทอื่นหรือต้องหยิบจับสิ่งของอื่น ๆ ควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้ง และ 5.ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวัน หากถุงมือเปื้อนมากควรรีบเปลี่ยนทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ไทยรัฐ

-นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ได้ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย จัดทำมาตรการและคู่มือการป้องกันโควิด 19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กในทุกลักษณะ เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการ โดยเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องกำหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง มีการฆ่าเชื้อระหว่างวัน

#### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, anews, js100, 77kaoded, nationtv, prachachat, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, thailandplus) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 16 มิ.ย. ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย แยกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย มาจากต่างประเทศ 691 ราย และเข้า State Quarantine 198 ราย หายป่วยเพิ่ม 6 ราย หายป่วยสะสม 2,993 ราย รักษาอยู่ 84 ราย เสียชีวิตรวม 58 รายเท่าเดิม และย้ำว่ากักกันและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายระยะที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นกิจการและกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง มีการรวมตัวจำนวนมาก สิ่งที่ต้องช่วยกันคือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง ถ้าพบว่าแออัดให้หลีกเลี่ยง และเมื่อผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งระยะหลังพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการมากขึ้น ดังนั้น ออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

-ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ สวนดุสิตโพลสำรวจพฤติกรรมคนไทย ท่องเที่ยวของไทย พบคนไทยอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด ตามมาด้วยประจวบคีรีขันธ์ กทม. ชลบุรี กาญจนบุรี คิดว่าการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวปลอดภัยมากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, moneyandbanking, tnthailand, innnews, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรมเห็นชอบในหลักการมาตรการ "เที่ยวปันสุข" ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาฯ รายงาน โดยขั้นตอนต่อไปต้องหาวิธีดำเนินการให้โปร่งใสและคุ้มค่า โดยแพ็คเกจเที่ยวปันสุขสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนัลเป็นค่าห้องพักในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรม ส่วนแพ็คเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 จำนวน 1.2 ล้านคน เช่น อสม. เจ้าหน้าที่รพ./รพ.สต. โดยการสนับสนุนฯ ศึกษาดูงาน เดินทางกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศทั้งสองแพ็คเกจมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. - ต.ค. 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา ออกประกาศคุมเข้มเปิดเทอม ห้ามรับน้อง ปฐมนิเทศ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม พร้อมกำชับมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

## ประเด็นข่าว

-นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมกันแถลงข่าว "New Normal for Thai Children ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย" ว่า สถานการณ์โควิด 19 กระทบต่อระบบการศึกษา ทำให้กลุ่มเด็กใช้เวลาหน้าจอบ่อยขึ้น มีกิจกรรมทางกายลดลง ศธ.จึงออกมาตรการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติรองรับการปรับตัวที่จะเปิดภาคเรียน ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ สสส. ในการกระตุ้นให้เด็กไทยเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในชีวิตวิถีใหม่ ผ่านกิจกรรมทางกาย 3 รูปแบบคือ 1.การเล่นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลาย 2.การเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ตามช่วงวัย และ 3.กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง

นพ.ค่านวน อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.ศธ. กล่าวว่า การกระตุ้นให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม พร้อมกับส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตวิถีใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ยังลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้เป็นอย่างดีและลดโอกาสการกลับมาระบาดของซ้ำของโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-กพท.หารือกับสายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศ 10 สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการเที่ยวบินส่วนบุคคล 5 ราย และผู้ประกอบการสนามบินในไทย 4 ราย ถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เตรียมพร้อมบินระหว่างประเทศ คาด 1 ก.ค.นี้จะมีการผ่อนผันบางประเทศ ให้นักธุรกิจ-กลุ่มเสี่ยงน้อยเข้าไทยได้ โดยไม่บังคับขายตั๋ววันที่นั่งและเข้มการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.Travel Bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ, ประชาชาติ, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ศธ. กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่อง Travel Bubble ว่า ยังไม่บรรจุเข้าวาระพิจารณาของ ครม. แต่ ศธ. และก.การท่องเที่ยวฯ ได้เตรียมการไว้แล้ว ขณะนี้หลายประเทศเสนอเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบของ Travel Bubble ซึ่งหากปฏิบัติจริงน่าจะต้องเริ่มจากกลุ่มนักธุรกิจก่อน ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ เมื่อได้ข้อสรุปจึงเสนอให้นายกฯ ในฐานะประธาน ศบค.พิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebangkokinsight

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เผยว่า ฟรูงนี้ (17 มิ.ย.) จะมีการประชุม กกก.เฉพาะกิจฯ วงเล็ก โดยมีวาระพิจารณาหลายเรื่อง รวมถึงแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด โดยจะเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นก่อน ยังไม่ได้ข้อสรุป

#### 2.การเช็คอินร้านค้าย่อยในห้างฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจงว่า การสแกนเช็คอินที่ร้านค้าย่อยอาจสร้างความไม่สะดวกสบายบ้าง แต่การใช้บริการห้างสรรพสินค้าต่อครั้งมีมากถึง 80,000 คน กรณีพบผู้ติดเชื้อหากสแกนเช็คอินร้านค้าย่อยจะสามารถติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดได้ง่ายขึ้น และเน้นย้ำให้สแกนเช็คอินเพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นในสถานที่แห่งนั้นจริง

#### 3.การขยาย-ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnntnailand, thebangkokinsight

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า มีกฎหมายฉบับอื่นที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันใช้ทดแทนได้ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่อาจต้องทำเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง จึงยังไม่ได้ข้อยุติต้องรอประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและ ศธ. ในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง โดยปัจจัยที่จะพิจารณายกเลิกหรือขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะให้น้ำหนักด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศและสถานการณ์โลก รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อในไทย เนื่องจากเห็นว่าประชาชนการ์ดเริ่มป้องกันตัวเองน้อยลง

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, sanook, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, JS100, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวหุ้น, thebangkokinsight, MCOT, workpointtoday, xinhuaathai)

-WHO เฝ้าระวังกรณีจีนเกิดการระบาดใหม่ และเตือนนานาชาติยังคงเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่โรคโควิด 19 จะกลับมาระบาดสูงอีกครั้ง ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์หลายคนให้ความเห็นทางเดียวกันว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ปลาแซลมอนจะเป็นพาหะนำเชื้อโรค แต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปลาแซลมอนก่อนถึงมือผู้บริโภค อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค

-สหรัฐอเมริกา FDA สหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้ใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน และคลอโรควิน ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กรณีฉุกเฉิน จากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่ายาดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลและมีผลข้างเคียงที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

-นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ในรอบ 24 วัน ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,506 ราย และเสียชีวิต 22 ราย

-ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์จะกลับมาให้บริการอีกครั้งวันที่ 18 มิ.ย.นี้ การให้บริการจะเป็นไปภายใต้แนวปฏิบัติทางสังคม รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ

-จีน ล็อกดาวนพื้นที่อีก 29 ชุมชนในลี้ตาดซินฟานตี้ กรุงปักกิ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อ 106 ราย รวมถึงเร่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในปักกิ่งวันเดียวกว่า 76,000 คน ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 27 ราย

-สิงคโปร์ เตรียมคลายล็อกดาวน 19 มิ.ย.นี้ ให้ประชาชนรวมตัวเพื่อพบปะทางสังคมได้ไม่เกิน 5 คน พร้อมอนุญาตให้เปิดร้านอาหาร-ร้านค้า ยังย้ำ

## ประเด็นข่าว

ให้ทุกคนเว้นระยะห่าง

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 8,112,557 ราย รักษาหาย 4,213,182 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 439,050 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ผู้ป่วย 2,182,950 เสียชีวิต 115,283 ราย

### คลินิกกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบอาณาจักร

-นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า รพ.บ้านโป่งเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวันศุกร์เช้าสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ กำหนดกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ อาทิ กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด ภาวะปวดประสาทที่ใช้การรักษาอื่นแล้วไม่ได้ผลนอนไม่หลับ และท้องผูกเรื้อรัง เป็นต้น

### โรคมองอึกเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (JS100, สยามรัฐ, Innews, thailandplus, มติชนออนไลน์, เนชั่นทีวี)

-นพ.วีรฤติ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมองอึกเสบเกิดจากการอักเสบของเนื้อสมอง สาเหตุที่พบมากที่สุดคือ การติดเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสเริม แบ่งเป็น ไวรัสเริมชนิดที่ 1 ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีไข้ เป็นแผล ตุ่มน้ำใสบริเวณปาก และไวรัสเริมชนิดที่ 2 ทำให้เกิดแผลเริมบริเวณอวัยวะเพศ นอกจากนี้ ยังมีเชื้อไวรัสอื่น ได้แก่ ไข้เลือดออก พิชสู่น้ขบ้ำ คางทุม หัดเยอรมัน ปัจจุบันพบภาวะโรคมองอึกเสบจากโรคของภูมิคุ้มกันผิดปกติมากขึ้น

นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะนำมาก่อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติทางสมองและระบบประสาท ถ้ามีอาการรุนแรงมากอาจจะมีอาการชัก หมดสติ ไม้รู้สีกตัว และอาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจเกิดอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม การวินิจฉัยจะซักประวัติร่วมกับตรวจร่างกายทางระบบประสาทและสมองอย่างละเอียด แล้วจึงส่งตรวจภาพถ่ายรังสีของสมองด้วย CT Scan หรือ MRI

### เตือนการใช้แอลกอฮอล์เจล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคมมี 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์หรือ เอทานอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 60-90% จะมีประสิทธิภาพทำลายเชื้อโรคได้ดี หากความเข้มข้นต่ำกว่านี้จะฆ่าเชื้อได้น้อยลง ส่วนความเข้มข้นที่มากเกินไปจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอซึมผ่านเข้าเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปทำลายเชื้อได้ แอลกอฮอล์เจลระเหยเร็ว ผิวแห้งและระคายเคือง ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยทาใต้ท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชม. และสังเกตความผิดปกติ หากมีผื่นแดง ปวดแสบ บวม หรือมีอาการคัน ให้หยุดใช้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📺 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

